



การประชุมวิชาการเรื่อง **ภูมิปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์สู่การพยาบาลแบบผสมผสานเพื่อดูแลแบบประคับประคองในการบำบัด  
ทางการพยาบาล (Applying Artificial Intelligence to Complementary Nursing  
Therapeutic in Palliative Care)**

วันที่ 14–15 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร

ที่ ชพผบ/2562

วันที่ 24 ตุลาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

เรียน อธิการบดี/ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ คณบดี/ ผู้อำนวยการ/ หัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสำนักงาน/ หัวหน้าฝ่าย/  
หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล/ สาธารณสุขอำเภอ/ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ สมาชิกชมรม และผู้สนใจทุกท่าน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. โครงการจัดประชุมวิชาการ
  2. แบบฟอร์มการลงทะเบียน

ด้วยชมรมพยาบาลการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดประชุมวิชาการเรื่อง “ภูมิปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์สู่การพยาบาลแบบผสมผสานเพื่อดูแลแบบประคับประคองในการบำบัดทางการพยาบาล (Applying Artificial Intelligence to Complementary Nursing Therapeutic in Palliative Care) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ทางภูมิปัญญาประดิษฐ์ในการพยาบาลแบบผสมผสานและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลแบบประคับประคองในการบำบัดทางการพยาบาล นอกจากนี้ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากร ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุข และผู้สนใจ จำนวน 200 คน ในระหว่างวันที่ 14–15 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร ค่าลงทะเบียน 2 วัน คนละ 3,500.00 บาท หน่วย CNEU (อยู่ระหว่างการพิจารณา) ชมรมพยาบาลการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกแห่งประเทศไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ใครขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว โดยสมัครทางออนไลน์ ตาม link <https://bit.ly/2GMLeXy> พร้อมชำระค่าลงทะเบียน และส่งใบสลิปการโอนเงินตามจำนวนดังกล่าวแนบมาด้วย

ทั้งนี้ใครขอความอนุเคราะห์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการต้นสังกัด และเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านทราบโดยทั่วถึงกันด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์ นิชิโรจน์)

ประธานชมรมพยาบาลการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกแห่งประเทศไทย